



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)


ที่ กท ๐๔๐๘/๐๘๙

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอสมินิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาววรุณช สวดีคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง การยกระดับมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” ความตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมีแผนจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนฟรี ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ภายในปีนี้ โดยระยะเร่งด่วนจะได้รับวัคซีนล็อตแรก จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ โดส ในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.นี้ ซึ่ง ๒๐๐,๐๐๐ โดสแรกในเดือน ก.พ. ตั้งเป้าหมายจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สูงอายุก่อน จากนั้นในเดือน มี.ค.และ เม.ย. จะได้รับวัคซีนอีก ๘๐๐,๐๐๐ โดส และ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดส ตามลำดับ นอกจากนี้ รัฐบาลได้สั่งจองวัคซีนอีก ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ โดส กำหนดรับมอบภายในเดือน พ.ค. และจัดหาเพิ่มเติมอีก ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ โดส ซึ่งจะทยอยอนุมัติและส่งมอบต่อไป รวมทั้งสิ้น ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านโดส เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับคนไทย พร้อมย้ำว่าคนไทยจะได้รับ การฉีดวัคซีนฟรี

๑.๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๗) เพื่อกำหนดมาตรการยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-๑๙ มีสาระสำคัญ ๔ ข้อ คือ (๑) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรม หรือกิจการต่าง ๆ ดำเนินการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้เดินทาง และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคุมการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” (๒) ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้า-ออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จ.จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และ จ.สมุทรสาคร เพื่อสกัดและยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด บุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ต้องแสดงเหตุผลจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นคู่กับ เอกสารรับรองต่อเจ้าหน้าที่ (๓) ปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิด อันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคอย่างเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่ รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ คัดกรองโรค และการกักกันตัวตามมาตรการทางสาธารณสุข พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าว และเสนอมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกต่อไป (๔) ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว อาจต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีผู้ติดเชื่อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทาง หรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป

๑.๓ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-๑๙ ประจำวันที่ ๖ ม.ค.๖๓ ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๓๖๕ ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ ๒๕๐ ราย (มีประวัติไปสถานที่เสี่ยง มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ๒๑๕ ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ๓๕ ราย) การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว ๙๙ ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันทุกประเภท ๑๖ ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากระจายไปใน ๕๖ จังหวัด กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ในลำดับที่ ๒ รองจาก จ.สมุทรสาคร

- ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุดได้ออกประกาศและข้อกำหนดแล้ว ส่วนที่มีคำว่าเข้มงวด เป็นการเข้มงวดในเชิงของการเคลื่อนย้ายคน จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดมี ๒๘ จังหวัด โดยมีจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ทั้งนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดมีมาตรการที่ต้องดำเนินการคือ คนที่เข้าพื้นที่ต้องรับการตรวจ

อุณหภูมิมิ...

อุณหภูมิ สังกะตอากาศ และต้องรับการตรวจว่ามีแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”หรือไม่ รวมถึงสอบถามเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด จะมีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมา โดยผู้ที่ จะเดินทางเข้าพื้นที่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ใน ๔๙ จังหวัด ขึ้นอยู่กับ ศปก.จังหวัด/คกก.โรคติดต่อจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสม รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน “งด หรือชะลอ”การเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจนถึงวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างไรก็ตาม หากจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจไม่ต้องรอถึงวันที่ ๑ ก.พ. ตามที่นายกรัฐมนตรีระบุจะต้องพิจารณาสถานการณ์เป็นรายวัน หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น

- หลังจากนั้น สธ.จะเตรียมการรองรับ ในกรณีสถานการณ์มีความรุนแรงที่สุดและมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้า เนื่องจากการตั้งโรงพยาบาลสนามต้องใช้เวลา เบื้องต้นจะใช้โรงพยาบาลสนามของ จังหวัดนั้น ๆ เพื่อดูแลคนของจังหวัดตนเอง สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและไม่กระทบกับชุมชนส่วนรวม

๑.๔ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙ พร้อมเตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับ รวมทั้งเร่งค้นหาคัดกรองผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด เพื่อนำเข้าสู่ระบบ ควบคุมป้องกันโรค เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยภายใน ๒๘ วัน

๑.๕ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๓,๕๘๕ ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก ๑๖ ราย มีการพบผู้ติดเชื้อแล้วใน ๕๖ จังหวัด แต่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมาณพล และภาคตะวันออกเป็นหลัก ในจังหวัดอื่น ๆ พบผู้ติดเชื้อ ๑-๒ ราย แต่ยังสามารถควบคุมได้และยังไม่แพร่กระจายออกไป สถานการณ์ภาพรวมพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่ค่อนข้างชะลอตัว อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

๑.๖ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตั้งข้อสังเกตการระบาดรอบนี้ สิ่งที่ไม่เห็นแตกต่างจากรอบแรกในคนไข้ที่อาการหนักคือ พบมีอายุน้อยลง รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตก็มีอายุน้อยลงอยู่ระหว่าง ๒๐-๔๐ ปี ขณะที่การระบาดรอบแรกส่วนใหญ่คนไข้ที่มีอาการหนักจะอายุมาก อย่างไรก็ตาม คนไข้ที่มีอาการหนักอาจไม่ใช่ปัจจัยจากไวรัสโดยตรง แต่เป็นปัจจัยจากการมาพบแพทย์ช้า ซึ่งบางรายพบว่า มีอาการแต่ไม่ยอมมาพบแพทย์ เนื่องจากอาจไปยังสถานที่ที่สื่อโซเชียลไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล กระทั่งอาการหนัก จึงมาพบแพทย์ จึงทำให้ได้รับการรักษาช้า

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ระหว่างรอกระบวนการ ระบาดวัคซีนตามระยะเวลา ขอให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังการใช้ชีวิต อย่าประมาทกับเชื้อโรค ช่วยกันหยุดเชื้อ เพื่อชาติ สวมหน้ากากอนามัยเสมอ เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร และล้างมือบ่อยๆ

๒.๒ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัด โดยไม่จำเป็น ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” หากป่วยให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง โดยไม่ปกปิดข้อมูล

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ กรณีการกำหนดมาตรการควบคุมเวลาให้บริการรับประทานในร้าน ในมุมมองของ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า หากยังเปิดให้ลูกค้านั่งรับประทานในร้านอาหาร ไม่ว่าจะ จัดการเช่นไร ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ทั้งจากผู้ให้บริการ และลูกค้า ทุกคนล้วนมีโอกาส ติดเชื้อได้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งหากเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเจ้าของกิจการ ลูกค้า รวมถึงคนอื่น ๆ ในสังคม โดยเห็นว่า...

โดยเห็นว่าสิ่งที่ควรทำในขณะนี้ คือ การเปิดบริการโดยขายเฉพาะให้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน (take away only) เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อปกป้องลูกค้าและสังคม แต่เป็นการปกป้องกิจการด้วย

๓.๒ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ซึ่งมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ขณะที่คำสั่งต่าง ๆ ที่ประกาศออกมาปฏิเสธไม่ได้ว่า การตัดสินใจที่ไม่เป็นเอกภาพย่อมส่งผลถึงความเชื่อมั่นของประชาชนด้วย

๓.๓ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันให้ทุกคนรอดพ้นจากการติดเชื้อนี้ คือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่หากต้องออกจากบ้านก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานเมื่อหยิบจับสิ่งของใด ๆ แล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว เมื่อกลับถึงบ้านก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที หากทำได้เช่นนี้เชื่อว่าจะช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากเชื้อโควิด-๑๙ ได้

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกวดขันสถานประกอบการ กิจการ/กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเคร่งครัด เชื่อมั่นหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ภายใน ๓ สัปดาห์ สถานการณ์จะดีขึ้น ขณะเดียวกันควรมีมาตรการเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมด้วย

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคำสั่งของ ศบค.อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในส่วนของ กทม. และการพิจารณาแนวทางดำเนินมาตรการในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีแนวโน้มรุนแรงและมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgrounline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me